

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำหรับประชาสัมพันธ์เร่งด่วน

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ สาขาประชาอุทิศ ยืนยันว่าไม่มีผู้ได้รับเชื้อโควิด-19 ปิดแคมปัสเพื่อทำความสะอาด
กรุงเทพ ประเทศไทย วันที่ 12 มีนาคม 2563 – โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ สาขาประชาอุทิศ ยืนยันว่าไม่มีผู้ได้รับเชื้อโควิด-19

มีนักเรียนบางคนได้มีการติดต่ออย่างใกล้ชิดกับครูสอนพิเศษท่านหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (ไม่ใช่ครูหรือพนักงานของ SISB) ครูสอนพิเศษท่านนั้นภายหลังพบว่าเป็นผู้เชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างนักเรียนและครูสอนพิเศษดังกล่าวเกิดขึ้น นอกพื้นที่ของโรงเรียน และศูนย์สอนพิเศษแห่งนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพแต่อย่างใด

นักเรียนที่ได้มีการติดต่ออย่างใกล้ชิดกับบุคคลภายนอกที่ได้รับเชื้อโควิด-19 ดังกล่าว ได้มีการหยุดเรียนเพื่อเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน มีนักเรียน 1 คนจากระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ผ่านการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และพบว่าผลเป็นลบ (ไม่ได้ติดเชื้อ)

ภายใต้คำแนะนำและการอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุข โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพจะปิดทำการชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดโรงเรียนจนถึงวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563

ข้อเท็จจริง

- **4 มีนาคม:** นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 คน มีการเรียนพิเศษกับครูสอนที่เป็นบุคคลภายนอก (ไม่ใช่ครูหรือพนักงานของ SISB) เป็นการเรียนแบบส่วนตัว ศูนย์สอนพิเศษแห่งนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ SISB แต่อย่างใด
- **7 มีนาคม:** นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 คน มีการเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัวภายในคอนโดมิเนียมของครูสอนพิเศษท่านนี้
- **11 มีนาคม:** SISB ได้รับแจ้งว่า ครูสอนพิเศษท่านนี้ได้รับผลตรวจว่ามีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
- **11 มีนาคม:** นักเรียนจำนวน 8 คน ที่มีการติดต่ออย่างใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มีการหยุดเรียนเพื่อเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน และจะได้รับการติดต่อรายวันจากโรงเรียนเพื่อติดตามผล
- **11 มีนาคม:** SISB สาขาประชาอุทิศ ปิดโรงเรียนชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดโรงเรียนจนถึงวันที่ 15 มีนาคม

มีนักเรียนจำนวน 21 คน (ประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 คน, ประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 คน, ประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 9 คน, ประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4 คน) ที่ได้มีการเรียนพิเศษที่ศูนย์สอนพิเศษแห่งเดียวกัน แต่ไม่ได้มีการติดต่ออย่างใกล้ชิดกับครูผู้ติดเชื้อโควิด-19

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ (SISB) จะทำการเฝ้าติดตามสุขภาพรายวันของนักเรียนทุกคนที่อยู่ในช่วงหยุดเรียนเพื่อเฝ้าระวังอาการดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

Kelvin Koh

Chairman of the School Governing Boards